



## ชายคา อ.ก.ส.

### ปณิธานนักการเงินแห่งปี

ต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ **คุณลักษณะ วัฒนาวชิร ผู้จัดการ อ.ก.ส.** ที่ได้รับ **รางวัลนักการเงินแห่งปี 2553** จากวารสารการเงินธนาคาร วัฒนาวชิร ได้รับรางวัลนี้ เพราะทราบว่าเขามีกรมอบรางวัลดังกล่าวกันในงาน Money & Banking Awards 2011 ในวันที่ 7 ก.ค.นี้ ที่โรงแรมไพรซ์ซันส์ โดยมี **ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล** ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี

คุณสมบัติโดดเด่นที่ทำให้ **คุณลักษณะ** ได้รับการคัดเลือกและถือเป็นผู้บริหารธนาคารรัฐรายแรกในรอบ 28 ปี ที่ได้รับรางวัลนี้มี 4 ข้อหลัก ๆ คือ **1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย** เพราะทันทีที่เข้ารับตำแหน่งก็ประกาศชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของ อ.ก.ส.ว่า “มุ่งเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินระหว่างคนในเมืองกับชนบท **2. เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ** มีภาวะผู้นำองค์กรที่เด่นชัดด้วยการบริหารความสมดุลระหว่างบทบาทความเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ต้องตอบสนองนโยบายกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง **3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร** โดยดูจากผลการดำเนินงานที่แสดงถึงกำไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ **4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม** ด้วยแนวคิดการพัฒนาภาคการเกษตรและชนบทที่มีความมั่นคง ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากครัวเรือนแล้วขยายไปยังชุมชน

แต่ที่โดนใจกรรมการสุด ๆ เห็นจะเป็นวลีทองที่ว่า “ต้องการลบเส้นกันพรมแดนระหว่างภาคการเงินใน

ชนบทกับภาคการเงินในเมืองให้หายไป” พุดง่าย ๆ ก็คือจะขอลดช่องว่างหรือความแตกต่างด้านบริการทางการเงินของคนในเมืองกับคนในชนบทให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด ยกตัวอย่าง ในเมืองมีบริการทางการเงินอะไรบ้าง? สะดวกสบายแค่ไหน? ง่ายต่อลูกค้าอย่างไร? ต่างจังหวัดหรือชนบทก็ควรมีโอกาสเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่ **คุณลักษณะ** เรียกว่า “คนชายขอบ”

ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็นผลงานที่เปรียบเสมือนการเปิดประตูทางการเงินสู่ภาคชนบทเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าขยายสาขา อ.ก.ส. ไปกว่า 1,200 สาขา การเพิ่มปริมาณตู้ ATM อย่างไรก็ดีเคยปรากฏมาก่อนใน อ.ก.ส. การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการรับฝากและจ่ายเงินกู้แทน อ.ก.ส. ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางมาใช้บริการของเกษตรกรและคนในชนบทและทำให้ อ.ก.ส. เป็นธนาคารที่เข้าถึงและครอบคลุมลูกค้าในภาคชนบทมากที่สุดในประเทศไทย

และเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกมั่นใจ อุ่นใจ พร้อมตระหนักว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ยากอย่างที่คิด **คุณลักษณะ** ได้สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาทางการเงินภาคครัวเรือนหรือทอมอหนีประจำหมู่บ้าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้มาจากผู้ที่ชาวบ้านให้การยอมรับและเลือกกันขึ้นมาเอง จึงมีความใกล้ชิดและเข้าใจสภาพปัญหาของคนในชุมชนเป็นอย่างดี จำนวนกว่า 26,000 คน มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ แนะนำด้านการบริหารจัดการทางการเงินขั้นพื้นฐานโดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือ จนชาวบ้านมีความมั่นใจแล้วก้าวเข้ามาหา อ.ก.ส. หรือสถาบันการเงินในชุมชนได้อย่างภาคภูมิใจ แนวทางดังกล่าวนอกจากเป็นการปูพื้นฐานวินัยทางการเงินสู่ชาวบ้านแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพและลดปัญหาการพึ่งพาเงินทุนนอกระบบที่เป็นปัญหาหนักของสังคมในขณะนี้อีกด้วย ก็หวังว่าปณิธานที่ตั้งไว้จะสร้าง อ.ก.ส.ให้เป็นเสมือนกรามีนแบงก์แห่งที่ 2 ของเอเชียที่สามารถลบเส้นกันและสร้างโอกาสทางการเงินให้คนชายขอบได้อย่างแท้จริง

● พรพรม จักรกฤษรัตน์ ●